

เอกสารข้อมูลสำหรับลูกค้า

การใช้เครื่องหมายรับรองระบบการจัดการของ Lloyd's Register ร่วมกับเครื่องหมายรับรองแห่งชาติสหราชอาณาจักร



ขอแสดงความยินดีที่คุณได้รับการรับรองจาก Lloyd's Register

เราขอให้คุณแนะนำเกี่ยวกับวิธีการและช่วงเวลาที่คุณสามารถนำเครื่องหมายรับรองที่คุณได้รับไปใช้ เพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากความสำเร็จของคุณ

เครื่องหมายนี้แสดงให้เห็นว่าเราให้การรับรองกับระบบการบริหารจัดการของบริษัทของคุณ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยหน่วยงานรับรองของสหราชอาณาจักร หรือ United Kingdom Accreditation Service (UKAS)



การใช้เครื่องหมาย

คุณสามารถใช้เครื่องหมายนี้กับโฆษณา สื่อพิมพ์เผยแพร่ และกระดาษหุ้มจดหมายของคุณได้

ความสูงของสี่เหลี่ยมด้านนอกไม่น้อยกว่า 25 มม. และสี่เหลี่ยมด้านในไม่น้อยกว่า 20 มม. สำหรับเอกสารทุกชนิด สำหรับเอกสารขนาด A4 ความสูงของสี่เหลี่ยมด้านนอกไม่มากกว่า 37 มม. และสี่เหลี่ยมด้านในไม่มากกว่า 30 มม. (ซึ่งอาจเพิ่มขนาดตามสัดส่วนได้สำหรับขนาดกระดาษที่ใหญ่ขึ้น)

อย่างไรก็ตาม อาจลดขนาดลงได้ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น หากมีพื้นที่จำกัด หรือมีข้อจำกัดด้านต้นทุน แต่ต้องสามารถมองเห็นเครื่องหมายได้ชัดเจน และไม่มีการแต่งเติม

เรามีรูปแบบ CMYK เพื่อใช้สำหรับงานพิมพ์ และรูปแบบ RGB เพื่อใช้บนจอให้

คุณสามารถทำซ้ำเครื่องหมายนี้เป็นสีเดียวได้ โดยควรเป็นสีหมึกที่ใช้เป็นสีหลักของเอกสารหรือหิวกระดาษ โดยสามารถใช้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ต่อไปนี้นั้น

การใช้เครื่องหมายในทางที่ผิด

ห้ามใช้เครื่องหมายกับอาคารบริษัท ป้ายธง ยานพาหนะ หรือสินค้าอื่นๆ แม้ว่าสิ่งของเหล่านั้นจะถูกออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายก็ตาม เครื่องหมายนี้มีความเกี่ยวข้องกับการรับรองระบบการจัดการของคุณ ดังนั้นจึงห้ามใช้เครื่องหมายกับเอกสารหรือบรรจุภัณฑ์ใดๆ ซึ่งอาจบอกเป็นนัยได้ว่า Lloyd's Register (LR) นั้นได้รับการผลิตกันหรือบริการรวมทั้งใบรับรองต่างๆ

ต้องใช้เครื่องหมายนี้ตามลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทของคุณ ซึ่งครอบคลุมอยู่ในขอบเขตของการได้รับการรับรอง และสอดคล้องกับสถานที่ที่ระบุอยู่ในใบรับรองของคุณ คุณไม่สามารถใช้เครื่องหมาย UKAS กับ LR แยกกันได้

การใช้เครื่องหมายอย่างถูกต้องถือเป็นภาระผูกพันตามสัญญา ดังนั้น การเพิกเฉยหรือเป็นการกระทำโดยทราบดีว่าไม่ถูกต้อง หรือหากไม่ดำเนินการแก้ไขหลังจากที่ได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการใช้งานที่ไม่ถูกต้องด้วยความ

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ไปแล้ว อาจทำให้ถูกเพิกถอนใบรับรอง LR ได้ เราจะคอย
ตรวจสอบการใช้เครื่องหมายและแถลงการณ์รับรองระหว่างการตรวจตราและ
การตรวจเยี่ยมเพื่อต่ออายุใบรับรอง

หากบริษัทของคุณถูกเพิกถอนใบรับรอง คุณต้องหยุดใช้เครื่องหมายและเลิก
ใช้สื่อต่างๆ ที่ประทับตราเครื่องหมาย หากยังคงใช้เครื่องหมายในกรณี
ดังกล่าวต่อไป LR จะดำเนินการตามกฎหมายกับคุณ

หากมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมาย

หากเครื่องหมายมีการเปลี่ยนแปลง เราจะให้คำแนะนำแก่คุณว่าจะต้อง
ดำเนินการอย่างไร

ความช่วยเหลืออื่นๆ

หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานในท้องถิ่นของ
คุณ

หรือติดต่อเราที่ enquiries@lr.org



ติดต่อเรา

โปรดติดต่อ enquiries@lr.org สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เราพร้อมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้นั้นถูกต้องและ
ทันสมัย อย่างไรก็ตาม Lloyd's Register จะไม่รับผิดชอบต่อ
ความคิดพลาดหรือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล

CIN004

การปรับปรุง 0, 26 มกราคม 2018

Lloyd's Register

เลขที่ 3388/78 อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 22 ถนนพระรามสี่
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

Lloyd's Register เป็นชื่อในกำกับของ Lloyd's Register Group Limited
และมีที่ในเครือ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.lr.org/entities
© Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 2018